



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๒ 0๗

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย/รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริม  
วิชาการการเกษตร/คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ/  
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีคณะเกษตรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่  
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน  
การเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการ  
เกษตรไปสู่เกษตรกร นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน รวมทั้งเพื่อให้บุคคลในอาชีพอื่น ๆ ได้เห็น  
ความสำคัญของอาชีพการเกษตร นั้น

คณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบกำหนดเจ้าภาพจัดงานวันเกษตร  
แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นวาระของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ ที่มีคณะเกษตรหรือสาขาที่  
เกี่ยวข้องกับการเกษตรพิจารณาเข้ารับเป็นเจ้าภาพ และให้จัดทำรายละเอียดโครงการตามรูปแบบการ  
จัดทำข้อเสนอ แล้วแจ้งไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘  
ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒  
เมษายน ๒๕๕๘ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า การจัดงานดังกล่าวให้พิจารณารายละเอียดการ  
ดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งด้าน งาน เงิน คน คือ

งาน คือ พิจารณาหาความเชื่อมโยงกับงานครบรอบหรือวาระพิเศษของ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น ครบรอบ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์วิภาค บุญศรี วังซ้าย เป็นต้น

เงิน คือ แหล่งงบประมาณในการดำเนินการสามารถจำแนกเป็น ๔ แหล่ง ได้แก่  
๑) สภาพคณบดีสาขาการเกษตร ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๓) มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
๔) ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

คน คือ ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง ได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงฯ  
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นเจ้าภาพ ในการนัดหารือร่วมกับ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ คณะบดีคณะ เทคโนโลยีการประมงฯ คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยนำ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปหารือร่วมกันในรายละเอียด แล้วสรุปผลเสนอคณะกรรมการ บริหารฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ